

Số: 119 /BC-KCN

Bắc Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO
Về tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Quản lý các KCN báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 9 và tháng 10/2015 như sau:

1. Kết quả thu hút đầu tư

Trong tháng 9 và tháng 10/2015, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 08 dự án đầu tư (gồm 05 dự án đầu tư nước ngoài) vào các khu, cụm công nghiệp do Ban quản lý với số vốn đầu tư đăng ký là 72 tỷ đồng và 3,8 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến 30/10/2015, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 45 dự án đầu tư (gồm 11 dự án đầu tư trong nước và 34 dự án đầu tư nước ngoài) vào các khu, cụm công nghiệp do Ban quản lý với số vốn đầu tư đăng ký là 196 triệu USD và 348,22 tỷ đồng, sử dụng 117,3 ha và 76.583 m² nhà xưởng; ngoài ra Ban còn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 39 dự án, trong đó có 25 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn đầu tư tăng thêm là 150,08 triệu USD.

2. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp:

Nhìn chung, trong tháng 8/2015, công tác vận động, thu hút và quản lý đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp đạt được kết quả khá; các doanh nghiệp đã tích cực triển khai các dự án đầu tư sau khi được cấp chứng nhận đầu tư.

Các phòng chuyên môn của Ban đã tích cực và chủ động tham mưu Lãnh đạo Ban hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất và kinh doanh.

3. Một số khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015 nhưng đến nay vẫn chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành dẫn đến các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp còn lúng túng

và khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: Đầu tư, ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh loại hình doanh nghiệp (trong đó có cả xác nhận loại hình doanh nghiệp chế xuất), thuế, thủ tục xuất-nhập khẩu, quyền phân phối đối với doanh nghiệp FDI, .v.v. Ban đã tích cực hướng dẫn và hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng các quy định.

Đặc biệt việc giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp về doanh nghiệp được áp dụng quy định như doanh nghiệp chế xuất; thủ tục và thời gian xin ý kiến của Bộ Công Thương cấp quyền phân phối (không lập cơ sở bán buôn) còn khó khăn và thời gian còn dài khiến doanh nghiệp phải chờ đợi.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 207/TB-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh

Về vướng mắc của doanh nghiệp đề nghị xác nhận loại hình doanh nghiệp chế xuất, căn cứ công văn số 5976/BKHĐT-QLKKT ngày 27/8/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất đã hướng dẫn cách ghi loại hình doanh nghiệp chế xuất qua đó đã giải quyết được khó khăn cho doanh nghiệp

Đối với hoạt động của bộ phận một cửa, Ban Quản lý các khu công nghiệp luôn chỉ đạo và thực hiện tốt việc hỗ trợ các nhà đầu tư đến làm việc, giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan, không để xảy ra trường hợp những nhiễu hoặc có những biểu hiện gây phiền hà với các nhà đầu tư trong quá trình liên hệ công tác, luôn tạo hình ảnh tốt về môi trường làm việc của Ban Quản lý các KCN.

Trên đây là báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 9 và tháng 10/2015 của Ban Quản lý các KCN.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- phong_ktdn_skhdt@bacgiang.gov.vn;

- Lãnh đạo Ban.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trần Vũ Thông